
(ส าเนา)รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลบ้านเหลื่อม 
 สมัยสามัญ  สมัยแรก   ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

วันจันทร์ที่  ๒๗   กุมภาพันธ์   ๒๕๖๐  เวลา  ๑๐.๐๐  น. 
ณ  หอประชุมอ าเภอบ้านเหลื่อม  (หลังเก่า) 

*************************************** 
ผู้มาประชุม 
๑. นายอุดม    แท่นนอก  ประธานสภาเทศบาล       
๒. นายลิม เทศนอก   รองประธานสภาเทศบาล 
๓. นายกิตติ   นงนอก   สมาชิกสภาเทศบาล 
๔. นางฉวีวรรณ  เหลื่อมสีจันทร์  สมาชิกสภาเทศบาล   
๕. นางดวงรัตน์   บํารุงนอก  สมาชิกสภาเทศบาล 
๖. นายธวชัชัย    อือนอก   สมาชิกสภาเทศบาล 
๗. นายบุญหลาย  แท่นนอก  สมาชิกสภาเทศบาล 
๘. นายมงกต      ทานอก   สมาชิกสภาเทศบาล 
๙. นายรวม   สิบบุ่น   สมาชิกสภาเทศบาล    
๑๐. นางลําพวน  ไกรอํ่า   สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๑. นายสมเพช  วอนอก   สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๒. นายสมผล   วอนอก   สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๓. นายโอฬฌิกาญจน์  คิดเห็น  เลขานุการสภาเทศบาล 
ผู้ไม่มาประชุม  
-  
ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายสมคิด  ฤาชา   นายกเทศมนตรีตําบลบ้านเหลื่อม 
๒. นายบัวเรียน  ทานอก   รองนายกเทศมนตรีตําบลบ้านเหลื่อม  
๓. นางสาวบุญทอม  เหลื่อมสีจันทร์ รองนายกเทศมนตรีตําบลบ้านเหลื่อม 
๔. นายเฉลิมศักดิ์  แท่นนอก                  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลบ้านเหลื่อม       
๕. นางแสงจันทร์   เรืองศรีใส  เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลบ้านเหลื่อม   
๖. นางปริณดาวรรณ  คิดเห็น  หัวหน้าฝ่ายปกครอง  
๗. นางสุขสันต์  สุขเจริญ   หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ 
๘. นายสมเดช  เพ็งนอก   ประธานชุมชนเหลื่อมพัฒนาที่  ๑ 
๙. จ่าเอกฐากูร  เพ็งสระเกษ  หัวหน้าฝ่ายผลิตบริการและซ่อมบํารุง 
๑๐. นายสายันต์  เหลื่อมสีจันทร์  หัวหน้าฝ่ายการโยธา 
๑๑. นายณัฏฐวิทย์  พันธุรักษ์  รองปลัดเทศบาล 
๑๒. นางอัญชิษฐา  ดวงพัตรา  ผู้อํานวยการกองคลัง 

/๑๓. นางสาวพิ... 
 



 ๒ 

๑๓. นางสาวพิมลพรรณ  รานอก               นิติกรชํานาญการ 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐  น. 
ประธานสภาเทศบาล  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย    สวดมนต์ไหว้พระ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่อง  ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
    ๑.๑  การเข้าร่วมประชุมของศูนย์ยุติธรรมชุมชนจังหวัดนครราชสีมา   
นายอุดม  แท่นนอก  - เมื่อวันที่  ๒๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐  ผมในนามของประธานศูนย์ยุติธรรมชุมชน 
ประธานสภาเทศบาล    ร่วมกับคณะกรรมการศูนย์ และปลัดเทศบาล  เข้าร่วมประชุมตามโครงการ 
      กิจกรรมศูนย์ยุติธรรมชุมชน  ณ  ห้องประชุมเทศบาลเมืองบัวใหญ่ 

  โดยในหัวข้อการบรรยายของวิทยากรเป็นกฎหมายที่จําเป็นเกี่ยวกับ 
  ชีวิตประจําวัน  เช่นการทํานิติกรรมสัญญา  การกู้ยืมเงิน  ละเมิด  และมีกล่อง 
  เกมส์ที่เป็นการสอดแทรกการดําเนินชีวิตและเป็นที่มาของการเกิดหนี้สินใน 
  ปัจจุบัน  ซึ่งมีประโยชน์มาก  หากมีโอกาสก็จะได้นํามาใช้ประโยชน์ต่อไป             

ประชุม    - รับทราบ 
      ๑.๒ แนะน ารองนายกเทศมนตรี 
นายอุดม  แท่นนอก  - เชิญนายกเทศมนตรี 
ประธานสภาเทศบาล   
นายสมคิด  ฤาชา  - ครับผมได้แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีแทนรองฯล้าน  เทศนอกซึ่งเสียชีวิต 
นายกเทศมนตรี                         โดยให้ดูแลงานการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมครับ 
นางสาวบุญทอม  เหลื่อมสีจันทร์   - แนะนําตัวต่อที่ประชุมสภาเทศบาล 
รองนายกเทศมนตรี 
ประชุม    - รับทราบ     
ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๔ ประจ าปี  พ.ศ.๒๕๕๙  
                                        วันที่  ๙  ธันวาคม  ๒๕๕๙  
นายอุดม  แท่นนอก  - เชิญท่านสมาชิกสภาเทศบาลตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบล 
ประธานสภาเทศบาล    บ้านเหลื่อม  สมัยสามัญ   สมัยที่  ๔  เมื่อวันที่ ๙  ธันวาคม  ๒๕๕๙             

  ว่าจะมีการแก้ไขถ้อยคํา หรือข้อความใดในรายงานการประชุมหรือไม่   เชิญครับ 
ที่ประชุม   - ตรวจรายงานการประชุม  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๔  เมื่อวันที่  ๙ ธันวาคม  ๒๕๕๙          
นายอุดม  แท่นนอก  - ท่านใดมีข้อสงสัย  ข้อซักถามหรือจะขอแก้ไขข้อความใดในรายงานการประชุม 
ประธานสภาเทศบาล                   หรือไม่ 
ที่ประชุม                             -  ไม่มี 
นายอุดม   แท่นนอก -  ขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบ้านเหลื่อม   
ประธานสภาเทศบาล               สมัยสามัญ  สมัยที่ ๔  เมื่อวันที่  ๙  ธันวาคม   ๒๕๕๙  ขอมติครับ     
ที่ประชุม  - มีมต ิ ๑๑  เสียงรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลบ้านเหลื่อม สมัย  

   สามัญ  สมัยที่ ๔  เมื่อวันที่ ๙   ธันวาคม   ๒๕๕๙  งดออกเสียง ๑  เสียง    
/ระเบียบ… 

        



 ๓ 

ระเบียบวารที่ ๓   - เรื่องญัตติเสนอเพื่อพิจารณา 
๓.๑  การพิจารณาก าหนดสมัยประชุม  สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
       และสมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

นายอุดม   แท่นนอก       -  เชิญเลขานุการสภาชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาเทศบาล 
นายโอฬฌิกาญจน์   คิดเห็น -   พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๙๖  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ 
เลขานุการสภาเทศบาล      ที ่๑๓ ) พ.ศ. ๒๕๕๒    

       มาตรา  ๒๔  ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย  สมัย 
     ประชุมสามัญครั้งแรกและวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจําปีให้สภาเทศบาล  
     กําหนด... 

    วรรคสี่  สมัยประชุมสมัยหนึ่งๆ ให้มีกําหนดไม่เกินสามสิบวัน   
     แต่ถ้าจะขยายเวลาออกไปอีกจะต้องได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัด      
 - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น   
      พ.ศ.  ๒๕๔๗  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี  ๒ )  พ.ศ. ๒๕๕๔ 

         ข้อ  ๑๑ ....ให้ประธานสภาทอ้งถิ่นนําปรึกษาในที่ประชุม  
                                               เกี่ยวกับการประชุม สมัยสามัญ   ดังนี้  (๒)  สําหรับเทศบาล  ให้สภา  
                                               เทศบาล กําหนดว่าการประชุมสมัยสามัญประจําปี  แต่ละสมัยจะเริ่ม  
                                               เมื่อใด  แต่ละสมัยในปีนั้นมีกําหนดกี่วัน   กับให้กําหนดวันเริ่มประชุมสมัย  
                                               ประชุมสามัญ ประจําปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีกําหนดกี่วัน 

ข้อ  ๒๑ การกําหนดจํานวนสมัยประชุมสามัญประจาปี  
ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจําปีของแต่ละสมัยในปี
นั้น   วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจําปีของปีถัดไป  และระยะเวลาของสมัย
ประชุมสามัญประจําปีสมัยแรกของปีถัดไป  ให้ประธานสภาท้องถิ่นนําปรึกษา
ในที่ประชุมสามัญประจําปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้นําความในข้อ ๑๑ มา
ใช้บังคับโดยอนุโลม   

    เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นทําเป็นประกาศ
ของสภาท้องถิ่นพร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ  สํานักงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

นายอุดม  แท่นนอก            - ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลได้เสนอการกําหนดสมัยประชุมสามัญ   
ประธานสภาเทศบาล                 ประจําปี  พ.ศ. ๒๕๖๐ ว่าแต่ละสมัยจะเริ่มเม่ือใด   มีกําหนดกี่วัน  

      และกําหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก 
      ของปี พ.ศ. ๒๕๖๑  และมีกําหนดกี่วัน 

นายธวัชชัย  อือนอก       - เสนอกําหนดสมัยประชุมสามัญ  ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐  และ สมัยสามัญ  
สมาชิกสภาเทศบาล                สมัยแรกของปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้ 

/๑. สมัยสามัญ.....   
 



 ๔ 

                                               ๑. สมัยสามัญ  สมยัที่  ๒  ประจําปี พ.ศ.  ๒๕๖๐ กําหนด  ๓๐ วัน 
              ระหว่างวันที่ ๑๕  พฤษภาคม – ๑๓  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๐ 

     ๒. สมัยสามัญ  สมัยที่  ๓  ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐  กําหนด ๓๐ วัน 
              ระหว่างวันที่ ๑  สิงหาคม – ๓๐  สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๖๐ 

     ๓ .สมัยสามัญ  สมัยที่  ๔  ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐   กําหนด ๓๐  วัน 
              ระหว่างวันที่  ๑๖  พฤศจิกายน – ๑๕  ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๖๐ 

      ๔. สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๑   กําหนด ๓๐ วัน 
              ระหว่างวันที่ ๑  กุมภาพันธ์ – ๒  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

นายอุดม  แท่นนอก              - สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอการกําหนดสมัยประชุม  สมัยสามัญ  
ประธานสภาเทศบาล                        อีกหรือไม่         
ที่ประชุม  - ไม่มี 
นายอุดม  แท่นนอก        - ผมขอมติที่ประชุม สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเห็นชอบให้กําหนด 
ประธานสภาเทศบาล          สมัยประชุม  สมัยสามัญ  ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๐  และสมัยสามัญ  สมัยแรก 
                                                  ประจําปี  พ.ศ. ๒๕๖๑  ตามท่ีนายธวัชชัยฯเสนอโปรดยกมือครับ 
ที่ประชุม         - มีมติ ๑๑  เสียงเห็นชอบให้กําหนดสมัยประชุม  สมัยสามัญ  ประจําปี พ.ศ.  
                                                  ๒๕๖๐  และสมัยสามัญ  สมัยแรกประจําปี  พ.ศ. ๒๕๖๑   
                                                  ตามท่ีนายธวัชชยัฯเสนอ  งดออกเสียง  ๑ เสียง 
นายอุดม    แท่นนอก        - สําหรับมติที่ประชุมในการกําหนดสมัยประชุม  สมัยสามัญ  ประจําปี พ.ศ.  
ประธานสภาเทศบาล                         ๒๕๖๐  และสมัยสามัญ  สมัยแรกประจําปี  พ.ศ. ๒๕๖๑   จะได้จัดทํา 
    ประกาศ ประชาสัมพันธ์ให้ทราบต่อไป 
ที่ประชุม  - รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๔         กระทู้ 
     ๔.๑ กระทู้ถาม 
                                                    (๑) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านคนจน 
             (๒) การจัดโครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน 
นายอุดม   แท่นนอก - เชิญนายมงกต  ทานอก    สมาชิกสภาเทศบาล   
ประธานสภาเทศบาล      
นายมงกต  ทานอก - เสนอกระทู้ถาม ในเรื่องโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านคนจนว่าจะดําเนิน 
สมาชิกสภาเทศบาล   ประชุมประชาคมเมื่อไรและการจัดโครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ 
   ระหว่างชุมชนว่าจะจัดหรือไม่  อย่างไร 
นายอุดม   แท่นนอก   -  เชิญนายกเทศมนตรีชี้แจง 
ประธานสภาเทศบาล 
นายสมคิด  ฤาชา          - ทางเทศบาลได้ตั้งงบประมาณไว้แล้วครับ  ส่วนกําหนดการจัดอย่างไรเชิญ 
นายกเทศมนตรี                                 กองการศึกษาชี้แจงครับ 

/นางสุขสันต์...   
 



 ๕ 

นางสุขสันต์  สุขเจริญ   - สําหรับโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน   
หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ รก.     เนื่องจากที่ผ่านมาเห็นว่าเป็นช่วงเวลาเก็บเก่ียวผลผลิตของประชาชน ทั้ง 
ผู้อํานวยการกองการศึกษา     ในฤดทูํานา  และตัดอ้อยจึงยังไม่ได้กําหนดให้มีการจัดโครงการดังกล่าว 
     โดยคาดว่าจะจัดประมาณเดือนพฤษภาคมนี้ จะได้หารือและกําหนด 
    วันเวลาอีกครั้งหนึ่งค่ะ 
ที่ประชุม  -  รับทราบ 
นายโอฬฌิกาญจน์   คิดเห็น        -  สําหรับโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านคนจนเทศบาลได้ตั้งงบประมาณ 
ปลัดเทศบาล      ไว้ในเทศบัญญัติ  ที่ผ่านมาทางเทศบาลจะดําเนินการพร้อมไปกับการลง 
      พ้ืนที่ประชาคมแผนพัฒนา  แต่เนื่องจากมีการแก้ไขระเบียบเกี่ยวกับการ 
  จัดทําแผนพัฒนา  ซึ่งได้ลงประชาคมแล้วตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมา  จึง 
       ไม่ได้นําเรื่องการปรับปรุงบ้านซ่อมแซมบ้านคนจนเข้าประชาคมด้วย 
   สําหรับแนวทางการดําเนินการตามโครงการ  จะดําเนินการใน 
  รปูแบบคณะกรรมการในการดําเนินการคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับการ 
  ช่วยเหลือเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและเป็นการบูรณาการร่วมกันกับผู้นํา 
  ชุมชนโดยให้ฝ่ายปกครองมีส่วนร่วมคัดเลือกด้วย  ส่วนผู้ที่ได้รับการ 
  ช่วยเหลืออาจจะได้ไม่เท่ากันเพราะเราจะพิจารณาตามฐานะที่เป็นอยู่ว่า 
  ผู้ใดมีความด้อยโอกาสหรือขาดโอกาสมากน้อยเพียงใด  ในส่วน 
      รายละเอียดอื่นๆขอเชิญฝ่ายการโยธาได้ชี้แจง 
นายสายันต์   เหลื่อมสีจันทร์  -   สําหรับโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านคนจนนั้นในปีงบประมาณนี้จะ
หัวหน้าฝ่ายการโยธา      ดําเนินภายใต้ “โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ  เทิดไท้องค์ราชัน   
   ราชินี” ซึ่งอยู่ในระหว่างการแต่งตั้งคณะกรรมการทําหน้าที่ในการกําหนด 
   เป้าหมาย  หลักเกณฑ์การคัดเลือก  ผู้สมควรได้รับความช่วยเหลือ  ซึ่ง 
   ประกอบด้วยผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กํานัน  ผู้ใหญ่บ้าน   
   ภาคธุรกิจ  เอกชน  องค์กรศาสนา  ผู้นําองค์กรชุมชน  และภาคส่วน 
   อ่ืนๆที่เก่ียวข้อง  สําหรับคุณสมบัติเบื้องต้นประกอบการพิจารณา  มีดังนี้ 

๑. เป็นบุคคลที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุข  สิ่งเสพติด  หรือได้ลด  
ละเลิก  อบายมุขแล้ว   ๒.เป็นบุคคลที่มีพฤติกรรมในการ
ช่วยเหลือสาธารณะ  ไม่เอาเปรียบส่วนรวม 
๓.เป็นบุคคลที่ดูแลผู้บุพการีหรือบุตรหลาน 
๔.เป็นบุคคลที่ไม่ย่อท้อต่อความยากลําบาก   

ที่ประชุม      -  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี  ๕   เรื่องอ่ืนๆ    
     ๕.๑ ความคืบหน้าการด าเนนิการกู้เงินกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  
          (ก.ส.ท.) เพื่อด าเนินการก่อสร้างอาคารส านักงานเทศบาล (แห่ง 
                                                        ใหม่)    

/นายอุดม…  



 ๖ 

นายอุดม   แท่นนอก   - เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องชี้แจง   
ประธานสภาเทศบาล 
นายณัฏฐวิทย์   พันธุรักษ์   - สําหรับการดําเนินการกู้เงินกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) 
รองปลัดเทศบาล      ปัจจุบันผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามและได้ส่งเรื่องไปยังประธาน 
       กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบเอกสารแล้ว 
       ปรากฎว่าทางเทศบาลสามารถกู้ได้เพียง  ๑,๒๕๓,๐๐๐  บาท  จาก 
       ยอดเงินที่ได้ขออนุมัติต่อสภาเทศบาล คือจํานวน  ๑,๒๕๖,๐๐๐ บาท   
       ทางเทศบาลจึงได้ดําเนินการส่งหนังสือขอปรับลดยอด  หากผู้ว่าราชการ 
                จังหวัดลงนามแล้วจะได้นําหนังสือส่งให้เจ้าหน้าที่ของเงินกองทุนส่งเสริม 
       กิจการเทศบาล  เพ่ือดําเนินการเข้าประชุมให้ทันในวันที่  ๖  มีนาคม   
       ๒๕๖๐  นี ้ครับ 
ที่ประชุม                      -  รับทราบ 
        ๕.๒  หารือการเสนอรายช่ือเพื่อขอรับงบประมาณการด าเนินการตาม 
                                                         โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยส าหรับคนพิการ  
             ผู้สูงอายุฯ โดยงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
                      นครราชสีมา                                                                                                 
นายอุดม   แท่นนอก                    - เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องชี้แจง     
ประธานสภาเทศบาล 
นายโอฬฌิกาญจน์   คิดเห็น         -  สืบเนื่องจากกองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภาพท่ีจําเป็นต่อสุขภาพ  จังหวัด 
ปลัดเทศบาล       นครราชสีมา  ฝ่ายพัฒนาสังคม  กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต  องค์การ 
                บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  ได้จัดทําโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่ 
        อยู่อาศัยสําหรับคนพิการ  ผู้สูงอายุ  และผู้ที่อยู่ในระยะที่จําเป็นต้อง 
                 ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ  ประจําปี  ๒๕๖๐  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
        ปรับสภาพบ้านและที่อยู่อาศัยสําหรับคนพิการ  ผู้สูงอายุ  ผู้ที่อยู่ใน 
        ระยะที่จําเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ  สามารถดํารง 
        ชีวิตประจําวันได้อย่างอิสระ  ไม่เป็นภาระแก่ผู้อ่ืนหรือเป็นภาระน้อย 
        ที่สุด  และให้เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้  โดยกลุ่มเป้าหมายคือผู้พิการ   
         ผู้สูงอายุกลุ่ม  ๓ (ผู้สูงอายุติดเตียง) มีที่อยู่อาศัยไม่ม่ันคงหรือไม่ 
         เหมาะสมกับสภาพของความพิการ  เป็นต้น  จะได้หารือในที่ประชุมใน 
         ฐานะที่เป็นผู้นําและอยู่ในชุมชนได้เสนอรายชื่อผู้ที่เข้าหลักเกณฑ์           
                                                        สมควรได้รับการเสนอชื่อเพ่ือเสนอไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัด   
                                                        โดยรายชื่อที่เสนอจะได้ให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยการนํา            
                                                        ของรองฯบุญทอมฯ  ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพ่ือให้เป็นไปตาม 
         หลักเกณฑ์ที่กําหนด  ก่อนนําส่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณา 
                                                        ต่อไป   

/นายอุดม…  



 ๗ 

นายอุดม  แท่นนอก   -  ขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาผู้ที่เข้าหลักเกณฑ์เพ่ือให้ได้รับโอกาสในการ 
ประธานสภาเทศบาล                         ช่วยเหลือในครั้งนี้     เชิญครับ 
ที่ประชุม                 -  เสนอ นางสมจิตร  อือนอก  ชุมชนบ้านกลาง,นางติ๋ม  วารินทร์  ชุมชน 
         เหลื่อมพัฒนาที่  ๑ นางสมพร  มั่นรักคง ชุมชนเหลื่อมพัฒนาที่ ๑  
                                                        และนายเฉลียว  วงษ์จีน  ชุมชนดอนทอง 
นางปริณดาวรรณ  คิดเห็น   -  สําหรับรายชื่อที่เสนอมาทั้งหมดทางเทศบาลจะได้ลงพ้ืนที่เพ่ือให้
หัวหน้าฝ่ายปกครอง  รก.                          เห็นสภาพความเป็นอยู่  และส่งรายชื่อไปยังอําเภอเพ่ือเสนอองค์การ 
ผู้อํานวยการกองสาธารณสุขฯ                    บริหารสว่นจงัหวัดพิจารณาต่อไป 
ที่ประชุม                 -  รับทราบ 
นายอุดม  แท่นนอก    -  ท่านใดมีข้อสงสัยอ่ืนใดจะซักถามในระเบียบวาระอ่ืน ๆ อีกหรือไม่  
ประธานสภาเทศบาล                          ถ้ามี เชญิครับ 

นายบุญหลาย  แท่นนอก    -  ขอฝากเรื่องความสะอาดของสวนสาธารณะหนองใหญ่  และ น้ําใน
สมาชิกสภาเทศบาล                 หนองใหญ่ตอนนี้ลดลงเกรงว่าจะไม่เพียงพอต่อการผลิต  หากสูบเพิ่ม 
          ได้ก็ขอให้ดําเนินการด้วยครับ  ส่วนเรื่องกล้องวงจรปิดที่เคยได้ตั้ง 
                                                         กระทู้ถามไว้  ปัจจุบันขอทราบความคืบหน้าในการดําเนินการด้วย  
                                                         ครับ และเรื่องสุดท้ายโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกส์ สาย 
                                                         สามแยกไปรษณีย์ไม่ทราบว่าจะดําเนินการแล้วเสร็จเมื่อไรครับ 
นายสมคิด  ฤาชา            -  สําหรับความสะอาดของสวนสาธารณะจะมอบหมายให้รองฯบุญทอม 
นายกเทศมนตรี                                      เป็นผู้ควบคุมดูแล  สําหรบัการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกส์ สาย 
          สามแยกไปรษณีย์  ได้ผู้รับจ้างและแจ้งลงงานแล้ว  และสิ้นสุดสัญญา 
          ตั้งแต่วันที่  ๑๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐ แลว้ซึ่งปัจจุบันเสียค่าปรับ 
                                                         จนกว่าจะทํางานแล้วเสร็จ 
นางปริณดาวรรณ  คิดเห็น    -  ในส่วนของกล้องวงจรปิดได้สํารวจ  ติดต่อประสานงานกับช่างแล้ว
หัวหน้าฝ่ายปกครอง                                 ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมค่อนข้างสูง  จึงมีโครงการจะดําเนินการ 
          ติดตั้งใหม่  และคาดว่าปีงบประมาณ  ๒๕๖๑  จะสามารถดําเนินการ 
          ได้ค่ะ 
จ่าเอกฐากูร  เพ็งสระเกษ     -  สําหรับสถานการณ์เกี่ยวกับน้ําหนองใหญ่  ปัจจุบันน้ําอยู่ระดับปาก
หัวหน้าฝ่ายผลิตฯ        ท่อซึ่งปิดไว้หากเปิดปากท่อน้ําจะไหลกลับ  หากจะดําเนินการสูบต้อง 
          ใช้บริการของกรมชลประทาน  และได้ดําเนินการติดต่อเพ่ือขอคิวแล้ว 
                                                         ครับ    สําหรับความกังวลใจว่าน้ําที่มีอยู่จะเพียงพอต่อการให้บริการ 
          หรือไม่นั้น  ที่ผ่านมาแผนการสูบน้ําจะสูบประมาณเดือนมกราคม- 
                                                         กุมภาพันธ์  แต่เนื่องจากปีที่ผ่านมาเราสํารองน้ําได้ในปริมาณท่ีมาก 
                                                         คือเต็มทั้งสองบ่อ  และน้ําที่เหลือในปัจจุบันประมาณ  ๑๔๘,๐๐๐ คิว  
          เพียงพอต่อการให้บริการอย่างแน่นอน  และมาตรการต่อไปคือการ 
                    ประหยัดน้ําตามนโยบายของจังหวัด  นโยบายของรัฐบาล   

/โดยจะเริ่ม… 



 ๘ 

      
    โดยจะเริ่มเปิด-ปิดน้ําเป็นเวลา  ตั้งแต่วันที่  ๑  มีนาคม  ๒๕๖๐  นี้เป็นต้นไป 
 สําหรับเวลาก็จะกําหนด   ๒  ช่วงเวลาเหมือนที่เคยปฏิบัติมา  คือช่วงที่  ๑   
 ระหว่างเวลา   ๐๔.๐๐ น. – ๑๐.๐๐ น.  ชว่งที่  ๒ ระหว่างเวลา  ๑๕.๐๐ น. 
 – ๒๑.๐๐ น. ซึ่งกองการประปาได้ออกหนังสือแจ้งประชาสัมพันธ์การเปิด-ปิดน้ํา 
 ไปยังผู้ใหญ่บ้านแล้ว  การเปิดปิดน้ําเป็นเวลานอกจากจะเป็นการประหยัดน้ําแล้ว    
 น้ําจะมีคุณภาพมากขึ้นเนื่องจากมีการพักตะกอนจึงขอแจ้งให้ทราบครับ                                                       
นางดวงรัตน์  บํารุงนอก - หากมีการเปิด-ปิดน้ําเป็นเวลากรณีมีการจัดงานในชุมชน  สามารถ                      
สมาชิกสภาเทศบาล ขอให้มีการเปิดน้ําได้หรือไม่คะ 
จ่าเอกฐากูร  เพ็งสระเกษ - ตามธรรมเนียมปฏิบัติที่ผ่านมากรณีมีงานก็จะทําเป็นคําร้องเสนอต่อ                    
หัวหน้าฝ่ายผลิตฯ   นายกเทศมนตรีเป็นกรณีไปครับ   
นายรวม   สิบบุ่น - ขอแจ้งถนนชํารุดในซอยบ้านดาบคํานึง  มาตวงศ์  ขอให้ช่วยลงไป                          
สมาชิกสภาเทศบาล   ตรวจสอบด้วยครับ 
นายธวัชชัย  อือนอก  -  เห็นด้วยกับการดูแลความสะอาดบ้านเมืองรวมไปถึงการดูแลบ่อขยะให้สะอาด  
สมาชิกสภาเทศบาล     และควรซ่อมแซมทางเข้าบ่อขยะซึ่งปัจจุบันชํารุดเป็นหลุมเป็นบ่อ  รวมไปถึงการ 
       ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ที่ได้แถลงนโยบายไว้ต่อสภาด้วยครับ  
นายสมผล  วอนอก  -   ขอทราบความคืบหน้าการดําเนินการเกี่ยวกับไฟฟ้าส่องสว่างบนถนนทางหลวง                   
สมาชิกสภาเทศบาล      ที่อยู่ในเขตชุมชน 
นายสมคิด  ฤาชา  -  กองช่างได้ดําเนินการจัดส่งเอกสารไปแล้วรอการอนุมัติจากแขวงการทางครับ 
นายกเทศมนตรี                                          
นางสาวพิมลพรรณ  รานอก -  ขอชี้แจงการดําเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชนตําบลบ้านเหลื่อมซึ่งได้เปิดศูนย์  
นิติกร       เมื่อปี  พ.ศ. ๒๕๕๗  ปัจจบุันประธานสภาเทศบาลเป็นประธานศูนย์ฯ   
       ส่วนกรรมการประกอบด้วยผู้ใหญ่บ้านในเขตตําบลบ้านเหลื่อมทุกหมู่บ้าน 
                และสมาชิกสภาเทศบาลอีก ๒ ท่านส่วนที่ปรึกษาศูนย์ฯประกอบด้วย   
                                             นายกเทศมนตรี  กํานันตําบลบ้านเหลื่อม  พัฒนาชุมชน  และปลัดอําเภอ 
       ประจําตําบล ส่วนภารกิจของศูนย์ฯก็เหมือนกับศูนย์ดํารงธรรมที่ตั้งอยู่อําเภอ   
       ปัจจุบันการทํางานของทั้งสองหน่วยงานมีความซ้ําซ้อนกันอยู่ซึ่งปัญหาดังกล่าว 
       ทําให้ต้องมีการบูรณาการทั้งสองหน่วยงานให้สามารถขับเคลื่อนไปด้วยกัน 
                                             ได้แต่ยังอยู่ในระหว่างดําเนินการ  สําหรับการให้คําปรึกษาด้านกฎหมายนั้นโดย
       ปกตมิีการให้บริการอยู่แล้วหากชุมชนหรือประชาชนมีปัญหาหรือต้องการ 
                                             คําปรึกษาก็สามารถเข้ามาขอคําปรึกษาได้ค่ะ           
นายอุดม  แท่นนอก -  ขอประชาสัมพันธ์ลูกค้า ธกส. ที่เคยเป็นสมาชิก  หรือถูกถอนชื่อจากการ 
ประธานสภาเทศบาล               เป็นสมาชิกฌาปนกิจสงเคราะห์ซึ่งทางสมาคมเปิดโอกาสผู้ที่เคยเป็นสมาชิก 
                           แล้วถูกถอนชื่อซึ่งอายุยังไม่เกิน  ๖๕  ปีสามารถเข้าเป็นสมาชิกได้ใหม่อีกครั้ง   
                                              โดยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่  ๑ เมษายน -๑  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๖๐     

/นายโอฬฌิ...                                                           



 ๙ 

นายโอฬฌิกาญจน์   คิดเห็น - ในเดือนมีนาคมจะมีวันสําคัญอีกวันหนึ่งคือวันท้องถิ่นไทย  ตรงกับวันที่  ๑๘   
ปลัดเทศบาล      มีนาคมของทุกปี ซึ่งที่ผ่านมาจะมีการจัดงานวันท้องถิ่นไทย  ในปีนี้สําหรับ 
       รปูแบบการจัดงานก็จะได้แจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งครับ   
นายสมคิด  ฤาชา  -  ขอหารือในที่ประชุมเรื่องการจัดงานวันสงกรานต์ว่าทางเทศบาลจะ 
นายกเทศมนตรี                          จัดรูปแบบใด  เนื่องจากท่ีผ่านมาสํานักตรวจเงินแผ่นดินเรียกเงินคืน 
       กรณีจ้างดนตรี  จึงขอหารือกับทางสมาชิกสภาเทศบาลว่าในปีนี้เราจะจัด 
       ในรูปแบบไหน   
ที่ประชุม   -  สําหรับรูปแบบของกิจกรรมแล้วแต่ทางคณะผู้บริหารจะเห็นสมควร  
นายอุดม  แท่นนอก -  ถ้าไม่มีท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อสงสัยใดๆ การประชุมสภาเทศบาลก็ได้  
ประธานสภาเทศบาล                   ดําเนินการ ประชุมมาเป็นเวลาพอสมควร และครบทุกระเบียบวาระแล้ว    
                                             ขอขอบคุณทุกท่านที่ มาร่วมประชุมสภาเทศบาล  ในวันนี้  กระผมขอปิด    
                                             ประชุม  ขอบคุณครับ    
 

ปิดประชุม   เวลา  ๑๒.๒๐  น.   
 
 
 

          (ลงชื่อ)     พิมลพรรณ  รานอก     ผู้จดรายงานการประชุม 
                                               (นางสาวพิมลพรรณ  รานอก) 
                                                      นิติกรชํานาญการ          
 
    

                                      (ลงชื่อ)  โอฬฌิกาญจน์  คิดเห็น       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                  (นายโอฬฌิกาญจน์  คิดเห็น) 

เลขานุการสภาเทศบาลตําบลบ้านเหลื่อม                          
     

 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม   เมื่อวันที่  ๗   มีนาคม    ๒๕๖๐ 
 
      มงกต  ทานอก                                  รวม  สิบบุ่น                                   ธวัชชัย  อือนอก 
  (นายมงกต  ทานอก)       (นายรวม  สิบบุ่น)   (นายธวัชชัย  อือนอก)                               
    ประธานกรรมการ          กรรมการ           กรรมการ 
 
 
 
        (ลงชื่อ) อุดม   แท่นนอก    ผู้รับรองรายงานการประชุม 
             (นายอุดม   แท่นนอก)                             
                                           ประธานสภาเทศบาลตําบลบ้านเหลื่อม   

 
      


